

## รมว.ศธ. รับปากช่วยสงวนหนี้ให้ครูมีเงินเหลือติดบัญชี

☛ นำเสนอเมื่อ 12 ต.ค. 2562

### "ณัฐพล" ช่วยสงวนหนี้ให้ครูมีเงินเหลือติดบัญชี

ชมครูชีวิตใหม่แห่งชาติ กว่า 200 คน บุกศธ.วอน “ณัฐพล” ออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่วัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พ.ศ.2551 ทั้งนี้ หลังครูเจอหนี้วิกฤตถูกหักเงินหมดบัญชี ดาน รมว.ศธ.รับช่วยสงวนหนี้ให้ครูมีเงินเหลือติดบัญชีแน่

วันนี้ (11 ต.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มข้าราชการครูเกษียณอายุราชการสังกัดศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ องค์กรสาธาณะประโยชน์ (ศปสช.) และชมรมครูชีวิตใหม่แห่งชาติ กว่า 200 คน เดินทางยื่นหนังสือถึง นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เรื่องขอให้ออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่วัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พ.ศ.2551 โดยนายสุวัช ศรีสด ตัวแทนชมรมครูชีวิตใหม่แห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่ชมรมได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ใช้ระเบียบกระทรวงฯเกี่ยวกับการหักเงินรายได้ให้มีเงินเหลือหลังหักชำระหนี้แล้ว 30% นั้น แต่ชมรมครูและข้าราชการไม่มีที่พึ่ง ซึ่งครูส่วนใหญ่ทั่วประเทศเกิดภาวะวิกฤตเรื่องหนี้สินสูงผลให้เงินเดือนและรายได้ประจำเหลือเพียงน้อยนิด เพราะถูกหักชำระหนี้เงินกู้จนหมดจนหาทางออกไม่ได้ส่งผลให้ครูส่วนใหญ่ต้องหันไปพึ่งหนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว พวกเราจึงขอให้ รมว.ศึกษาธิการ ได้บังคับใช้ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการดังกล่าวอย่างเร่งด่วนทันที

ด้านนายณัฐพล กล่าวว่า เรื่องนี้ตนรับทราบปัญหาของครูทุกคนเป็นอย่างดี ซึ่งตั้งแต่รับตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูถือเป็นนโยบายหลักลำดับแรกๆ ที่ตนจะดำเนินการ ซึ่งตนอยากให้ทุกคนร่วมมือกันกับตนในการแก้ปัญหา เพราะเรื่องนี้ตนวางแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว ซึ่งตนรับปากจะดำเนินการแก้ปัญหาให้แต่ต้องขอข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รอบด้านก่อน โดยเบื้องต้นจะตั้งคณะทำงานขึ้นหนึ่งชุดโดยขอให้รมว.ศธ.ส่งตัวแทนจากชมรมครูชีวิตใหม่แห่งชาติเข้าไปร่วมเป็นคณะทำงานแก้ปัญหาด้วย เพื่อที่จะได้ทราบตัวเลขที่แท้จริงว่าครูแต่ละคนมีหนี้วิกฤตอยู่จำนวนเท่าไร ซึ่งจะทำได้ทุกฝ่ายได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ขอยืนยันว่าตนไม่ทิ้งปัญหาของกลุ่มครูเหล่านี้แน่และครูจะมีเงินเดือนเหลือติดบัญชีไว้อย่างแน่นอน ดังนั้นตนจะวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดให้ อย่างไรก็ตามในอนาคตตนอยากให้ปัญหาหนี้สินครูได้ทุเลาลง เพราะไม่อยากเป็นปัญหาต่อไปจนถึงครูรุ่นหลังๆ อีก

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562](#)